

ตารางสรุปรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ	การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้อเสนอแนะ
1. โครงการแนะแนวให้ความรู้ด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง การวางแผนการเงิน และการออมเงิน ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน สามารถนำแนวทางการวางแผนทางการเงินและการออมเงิน ไปใช้ระหว่างเรียนและในอนาคต</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.69 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.80</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิทยากรพูดเสียงเบาเกินไป
2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง สื่อและรู้เท่าทันสื่อ ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสื่อในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอม หรือ การเสพข่าวสารที่เป็นเท็จ ซึ่งเป็นภัยต่อตนเอง และสังคม</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.59 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.80</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรขยายระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้นในแต่ละครั้ง 2. เนื้อหาควรมีความกระชับลง 3. ควรเพิ่ม VDO คั่นระหว่างการบรรยาย

โครงการ	การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้อเสนอแนะ
<p>3. โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แก่คณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2564</p> <p>1. บทบาทและหน้าที่ผู้นำนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554</p> <p>2. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>3. เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ</p>	<p>ผู้นำนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีความรู้ในการบริหารงานองค์กรนักศึกษา และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.07 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 81.40</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรปรับเวลาการอบรมเป็น 2 วัน เนื่องจากเนื้อหาแน่นเกินไป 2. ผู้นำนักศึกษาบางองค์กรเข้าร่วมไม่ครบตามจำนวนและตำแหน่งที่กำหนดไว้ 3. การวางแผนงานล่าช้ากว่าที่กำหนด
<p>4. โครงการสร้างเสริม สร้างสรรค์ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2 : กิจกรรม เตรียมความพร้อมด้านความรู้ และทักษะพื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2564</p>	<p>นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ โดยนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดต่อนักศึกษาและประชาชนในชุมชน</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 88.80</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรขยายระยะเวลาอบรมให้มากกว่านี้
<p>5. โครงการสร้างสัมพันธ์ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564</p>	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีทักษะในการสร้างเครื่องมือในการสำรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชนเบื้องต้น</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.44 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 88.20</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรขยายระยะเวลาอบรมให้มากกว่านี้

โครงการ	การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้อเสนอแนะ
<p>6. โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19</p>	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.54 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 90.80</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้นักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นไปที่นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ วิทยาลัย 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรมีความหลากหลาย
<p>7. สรุปผลโครงการ SMART CMRU STUDENT บุคลิกภาพกับความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2564</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลิกภาพกับความสำเร็จ 2. บุคลิกภาพอย่างไรที่ผู้ประกอบการ ต้องการรับเข้าทำงาน 	<p>นักศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ และการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์แก่นักศึกษา</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.46 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.20</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บางช่วงที่เปิด VDO สัญญาณอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียร ทำให้ VDO เกิดการสะดุด 2. ควรเปิดรับสมัครจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมมากกว่า 300 คนต่อครั้ง 3. ควรจัดกิจกรรมในหัวข้อที่มีการแนะนำหรือ ต่อยอดเรื่องการประกอบอาชีพ

โครงการ	การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้อเสนอแนะ
8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา หลักสูตรพลเมืองดี วิธีประชาธิปไตย	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.72</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรจัดกิจกรรมตามกำหนดที่กำหนดไว้ 2. ควรมีเกมให้นักศึกษามีส่วนร่วม 3. ควรกระชับเวลาในการจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้น 4. ควรมี VDO ประกอบการบรรยาย
9. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม พื้นที่คลองแม่ข่า และโบราณสถานชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้ร่วมพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่คลองแม่ข่า และโบราณสถานชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.49 คะแนน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.72</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุก ๆ ปี
10. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม : กิจกรรมทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณด้านหลังสำนักสงฆ์สะลวง	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนด้านหลังสำนักสงฆ์สะลวง ระยะทาง 4 กิโลเมตร</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา : - ไม่มี -</p>

โครงการ	การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้อเสนอแนะ
11. โครงการฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดียิ่ง มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมทั้งได้รับความรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.58 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.50</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา : - ไม่มี -</p>
12. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู และรักในชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิต</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.61 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.20</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา : 1. ควรประชาสัมพันธ์ให้เร็วกว่าเดิม เพื่อจะได้วางแผนในการเข้าอบรม</p>
13. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : กิจกรรมการเรียนรู้พิธีการทำบุญและพิธีการ สืบชะตาแบบล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติในพิธีการทำบุญ และพิธีการ สืบชะตาแบบล้านนา</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.54 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา : - ไม่มี -</p>

โครงการ	การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้อเสนอแนะ
14. โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.55 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.00</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 – 3 รุ่น รุ่นละ 300 คน 2. ควรขยายเวลาในการอบรมแต่ละครั้ง 3. เนื้อหาในการนำเสนอเยอะเกินไป 4. ควรมีการเรียก ถาม-ตอบ มากกว่านี้
15. โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564	<p>นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าร่วมในกิจกรรมจุดผาง ประทีปเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรม ล้านนา</p> <p>มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.65 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00</p> <p>ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรมีการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม

จากโครงการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ ได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะของนักศึกษา และคณะกรรมการ
ดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ควรดำเนินโครงการตามแผนที่ได้กำหนดไว้แล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบก่อนล่วงหน้า
2. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย ตามสถานการณ์ในปัจจุบันและจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน
ทั้งในรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online
3. ควรกำหนดตัวชี้วัดของโครงการอย่างชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพของการประเมินผลโครงการ

4. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือออกแบบกิจกรรม ระหว่างผู้ดำเนินการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

5. ควรนำความรู้เชิงวิชาการมาใช้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนัก และเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอน และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนและความรู้นอกห้องเรียนได้

6. ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้พบปะ ทำงาน หรือรวมกิจกรรมกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น

คณะกรรมการดำเนินงานได้รวบรวมนำข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ต่อไป